



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย โทร. ๗๕๐๑ - ๗๕๐๖

ที่ ศร ๖๔.๐๐/ว ๐๖๒๑

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดส่วนงานวิชาการ

(พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ มีมติแต่งตั้งอาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการ  
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช ชิตตระการ กรรมการ
๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ)
๔. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ  
(อาจารย์ ดร. จิตภา สุวรรณฤกษ์)
๕. รองศาสตราจารย์เกษม อัครวีรัตน์กุล กรรมการ
- ๖) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ  
(นางสาวจินตนา นาคจินดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย..... ปฏิบัติหน้าที่)

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยการแจ้งเวียนลงมติ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยกำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามข้อ ๔.๒ ดังนี้



#### ๔.๒ การเสนอชื่อ

กำหนดหน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอชื่อและวิธีการเสนอชื่อ ดังนี้

(๑) ให้หัวหน้าสำนักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ดำเนินการประชุมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย) เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวนไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบแบบประวัติและผลงานและระบุเหตุผลในการเสนอชื่อ กรณีไม่ประสงค์เสนอชื่อให้ระบุเหตุผล

(๒) ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ และนำรายชื่อที่ได้รับมาพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวนไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบแบบประวัติและผลงานและระบุเหตุผลในการเสนอชื่อ กรณีไม่ประสงค์เสนอชื่อระบุเหตุผล

(๓) ให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวนไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบแบบประวัติและผลงานและระบุเหตุผลในการเสนอชื่อ กรณีไม่ประสงค์เสนอชื่อให้ระบุเหตุผล

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้หัวหน้าสำนักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ บริบทของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการให้ผู้เข้าประชุมทราบด้วย

และทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้มีมติให้เชิญประชุมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย) คณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดส่วนงานวิชาการ เพื่อชี้แจงกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากท่านเกี่ยวกับคุณสมบัติ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สภาปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ตลอดจนศักยภาพการดำเนินงานของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ในการนี้ ขอเชิญท่านประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  
ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ และเพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมควรดำรง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สภาพปัญหาเร่งด่วนที่จะต้อง  
เร่งดำเนินการแก้ไขในระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ตลอดจนศักยภาพการดำเนินงานของ  
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ -  
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทองกลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการขอส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชน  
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการมายังท่าน (ดังแนบ) และขอความกรุณาท่านโปรดนำประกาศไปในวันประชุม  
ด้วย

อนึ่ง ขอความกรุณาท่านจัดส่งแบบตอบรับเข้าประชุมเพื่อจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
เพื่อบริการท่านโดยจัดส่งแบบตอบรับให้ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

วิมลมาศ กุศล

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชน

เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

ไฉน ดกผลดี

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

สงขลา โทร. ๐๗๕-๖๑๖๖๗๗ โทรสาร ๐๗๕-๖๑๖๖๗๗

www.tmu.ac.th

๑๖

13 มี.ค. ๖๐

ทบท ดำเนินการ ๑๖/๓/๖๐

๑๖  
14 มี.ค. ๖๐

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา  
ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
ครั้งที่ ๒

ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ขอแจ้งผลการพิจารณาการเข้ารับฟังการชี้แจงกรอบการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สภาพปัญหา ศักยภาพ การดำเนินงานของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการดังนี้

เข้าประชุม

๑. ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

๒. ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสำนักงานกลาง  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ไม่เข้าประชุม

ชื่อ - สกุล (.....)

ตำแหน่ง .....

ขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับไปยัง ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๑๗๖๓๕ โทรสาร ๐๗๕-๓๑๗๖๓๖ หรือโทร ๗๕๐๑-๗๕๐๔ E-mail : tsu_spa@scholar.tsu.ac.th หรือ นางสาวเพ็ญวดี กาวชู มือถือ ๐๘๐-๐๓๗๘๕๐๖
---



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ฉบับที่ ๑

เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

อนุสนธิคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง อัตราเงินเดือนเริ่มต้นและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยการแจ้งเวียนเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑	ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒	แบบสมัครใช้สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓	แบบสมัครใช้สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔	แบบสมัครใช้สำหรับข้าราชการมหาวิทยาลัยทักษิณ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕	แบบสมัครใช้สำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖	แบบเสนอชื่อ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๗	แบบประวัติและผลงานใช้สำหรับสมัคร
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๘	แบบประวัติและผลงานใช้สำหรับเสนอชื่อ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๙	แบบเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันปฏิบัติการชุมชน เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

*วิเศษ งาม*

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑  
ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา









เอกสารแนบท้าย

หมายเลข ๑

ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

ข้อ ๑ พันธกิจสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอยู่ในระหว่างการพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของสังคม และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชน มีความประสงค์สรรหาผู้อำนวยการเพื่อบริหารสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการให้ไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

(๑) จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชนให้กับนิสิตให้มีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีปัญญา พัฒนาตนเองและสังคม” สนองตอบพันธกิจการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ

(๒) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(๓) พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันให้มีสมรรถนะสูง โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

ข้อ ๒ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่ง

๒.๑ ชื่อตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

๒.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ แผนงาน การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ งานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่กำกับมอบหมาย

๒.๓ อัตรารายเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

(๑) กรณีสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติแต่งตั้งผู้มีสถานภาพเป็นบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ ผู้มีสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ บุคคลนั้นจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง อัตรารายเดือนเริ่มต้นและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) กรณีสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติแต่งตั้งผู้มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ บุคคลนั้นจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง อัตรารายเดือนและเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๓) กรณีสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติแต่งตั้งผู้มีสถานภาพเป็นข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ บุคคลนั้นจะต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้ โดยยื่น ณ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนสถานภาพให้มีผลตั้งแต่วันที่อธิการบดีสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททดลองปฏิบัติงาน ทั้งนี้อธิการบดีจะสั่งภายใน ๓ วันทำการ โดยไม่ต้องผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และเมื่อดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีแล้วให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการตามความในวรรคแรก มิได้แสดงเจตนาเช่นนั้นให้มติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

## ๒.๔ วาระการดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
- (๓) กรณีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีประสบการณ์การสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (๔) กรณีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและมีประสบการณ์การสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
- (๕) เป็นผู้เชื่อมโยงในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (๖) เป็นผู้ทรงคุณธรรมและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
- (๗) เป็นผู้แทนของส่วนงานที่สามารถประสานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสมศักดิ์ศรี
- (๘) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศตนให้แก่กิจการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานได้เต็มเวลา
- (๙) เป็นผู้ที่มีความสนใจและเห็นความสำคัญของงานบริหารส่วนงานที่รับผิดชอบและสามารถบริหารจัดการส่วนงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยกำหนด
- (๑๐) เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านอื่น โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถด้านการบริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านสุขภาพ
- (๑๑) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- (๑๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (๑๓) ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

- (๑๔) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ
- (๑๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- (๑๖) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- (๑๗) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
- (๑๘) ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
- (๑๙) ไม่เป็นผู้ที่ทำการใดที่มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ
- (๒๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๒๑) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

#### ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร

##### ๔.๑ ผู้มีสิทธิสมัคร

- (๑) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ต้องแสดงเจตนาบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทักษิณเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
- (๒) พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ
- (๓) ข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทักษิณภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ และให้มีผลการเปลี่ยนสถานภาพในวันठीอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททดลองปฏิบัติงาน
- (๔) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งนี้ต้องแสดงเจตนาบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยทักษิณเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

## ๔.๒ วิธีการสมัคร

### ๔.๒.๑ กรณีสมัครด้วยตนเอง หรือ ให้ผู้อื่นยื่นใบสมัคร

ติดต่อยื่นแบบสมัครและหลักฐานได้ในวันทำการ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ตามเวลาของประเทศไทย ณ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

### ๔.๒.๒ กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

จัดส่งแบบสมัครและหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. ตามเวลาของประเทศไทยไปยัง E-mail : tsu\_spa@scholar.tsu.ac.th พร้อมแจ้ง SMS ยืนยันการส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๘๑๕๕๔ ๐๕๕๑

### ๔.๒.๓ หลักฐานประกอบการสมัคร

- (๑) แบบสมัคร
- (๒) แบบประวัติและผลงาน
- (๓) สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา
- (๔) สำเนาเอกสารแสดงถึงประสบการณ์ด้านการสอน หรือ สำเนาเอกสารแสดงถึงประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือสำเนาเอกสารแสดงถึงประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์การด้านการบริหารอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

## ข้อ ๕ การเสนอชื่อ

### ๕.๑ หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

- (๑) สำนักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
- (๒) ส่วนงานวิชาการ
- (๓) สภาคณาจารย์และพนักงาน

### ๕.๒ วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

(๑) ให้หัวหน้าสำนักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ดำเนินการประชุมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย) เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวนไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบแบบประวัติ และระบุเหตุผลในการเสนอชื่อ กรณีไม่ประสงค์เสนอชื่อให้ระบุเหตุผล

(๒) ให้หัวหน้าส่วนงานวิชาการตามมาตรา ๙(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ และนำรายชื่อที่ได้รับมาพิจารณากลับกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวนไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบแบบประวัติ และระบุเหตุผลในการเสนอชื่อ กรณีไม่ประสงค์เสนอชื่อให้ระบุเหตุผล

(๓) ให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวนไม่เกิน ๑ ชื่อ โดยเสนอชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบแบบประวัติ และระบุเหตุผลในการเสนอชื่อ กรณีไม่ประสงค์เสนอชื่อให้ระบุเหตุผล

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ข้างต้นให้หัวหน้าสำนักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ บริบทของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการให้ผู้เข้าประชุมทราบด้วย

#### ๕.๓ วิธีการเสนอชื่อ

ให้หัวหน้าสำนักงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน จัดส่งแบบเสนอชื่อให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผ่านเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. ตามเวลาของประเทศไทยโดยจัดส่งทาง E-mail : [tsu\\_spa@scholar.tsu.ac.th](mailto:tsu_spa@scholar.tsu.ac.th) พร้อมแจ้ง SMS ยืนยันการส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๘๑๕๙๙ ๐๕๙๑ หรือ จัดส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

#### ๕.๔ หลักฐานประกอบการเสนอชื่อ

- (๑) แบบเสนอชื่อ
- (๒) แบบประวัติและผลงาน
- (๓) ทะเบียนลงชื่อผู้เข้าประชุม

ข้อ ๗ ปฏิทินการสรรหา

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	กระบวนการ
๑	วันพุธที่ ๑ มีนาคม - วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	รับสมัครและเสนอชื่อตามวิธีการที่กำหนดในข้อ ๔.๒ (๑) (๒) และข้อ ๕.๓
๒	วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	คณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๓	วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งหนังสือทาบทามทาง E-mail ถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ
๔	วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.(ตามเวลาของประเทศไทย)	ผู้ได้รับการเสนอชื่อส่งแบบตอบรับการทาบทามให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทาง E-mail tsu_spas@scholar.tsu.ac.th หรือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
๕	วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ทาง <a href="http://www2.tsu.ac.th/org/council/main.php">www2.tsu.ac.th/org/council/main.php</a> และ <a href="http://www.tsu.ac.th">www.tsu.ac.th</a>
๖	วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ส่งแนวทางการพัฒนาสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ระยะ ๔ ปี ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทาง E-mail : tsu_spas@scholar.tsu.ac.th ด้วยไฟล์ PDF ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น. ตามเวลาของประเทศไทย และส่ง SMS และยืนยันการส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๘๑๕๕๙ ๐๕๙๑
๗	วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ นำเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ระยะ ๔ ปี ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยใช้เวลานำเสนอคนละไม่เกิน ๒๐ นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการสรรหาฯ คนละไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที ณ ห้องประชุมทองกลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา



ข้อ ๗ กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ หรือข้อมูลใด ๆ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะออกประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย [www2.tsu.ac.th/org/council/main.php](http://www2.tsu.ac.th/org/council/main.php) (ข่าวประชาสัมพันธ์) และ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ [www.tsu.ac.th](http://www.tsu.ac.th) (หน้าเว็บหลัก)

ข้อ ๘ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ (นางสาวจินตนา นาคจินดา) ณ ห้องฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หรือ โทรศัพท์ ๐ ๘๑๕๕๙ ๐๕๙๑ หรือ ๐ ๗๔๓๑ ๗๖๓๕ หรือ จดหมาย อีเล็กทรอนิกส์ E-mail : [tsu\\_spa@scholar.tsu.ac.th](mailto:tsu_spa@scholar.tsu.ac.th)

ข้อ ๙ ผู้สนใจศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒ - หมายเลข ๙ ได้ทางเว็บไซต์ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย [www2.tsu.ac.th/org/council/main.php](http://www2.tsu.ac.th/org/council/main.php) (ข่าวประชาสัมพันธ์)

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒  
แบบสมัครใช้สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย



เอกสารแนบท้าย

หมายเลข ๒

แบบสมัครใช้สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ .....

เรื่อง ขอสมัครเข้ารับการสรรหาคำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... มีความสนใจ  
เข้ารับการสรรหาคำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย  
ทักษิณ โดยได้จัดส่งแบบประวัติส่วนตัว และผลงานจำนวน 1 ชุด มาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเมื่อได้รับแจ้งมติจากสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการแล้ว ข้าพเจ้ายินดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย  
ทักษิณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้สมัคร

วันที่ ...../เดือน...../๒๕๖๐

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓  
แบบสมัครใช้สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ



เอกสารแนบท้าย

หมายเลข ๓

แบบสมัครใช้สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ .....

เรื่อง ขอสมัครเข้ารับการสรรหาคำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้า ..... มีความสนใจเข้ารับการสรรหา  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยได้จัดส่งแบบประวัติส่วนตัว และ  
ผลงานจำนวน 1 ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้สมัคร

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔  
แบบสมัครใช้สำหรับข้าราชการมหาวิทยาลัยทักษิณ



เอกสารแนบท้าย

หมายเลข ๔

แบบสมัครใช้สำหรับสำหรับข้าราชการมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ .....

เรื่อง ขอสมัครเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... มีความสนใจ  
เข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยทักษิณ  
โดยได้จัดส่งแบบประวัติส่วนตัว และผลงานจำนวน 1 ชุด มาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย  
ทักษิณ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน  
ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้สมัคร

วันที่ ...../เดือน...../ ๒๕๖๐

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕  
แบบสมัครใช้สำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณ





เอกสารแนบท้าย

หมายเลข ๕

แบบสมัครใช้สำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ .....

เรื่อง ขอสมัครเข้ารับการสรรหาคำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... มีความสนใจ  
เข้ารับการสรรหาคำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย  
ทักษิณ โดยได้จัดส่งแบบประวัติส่วนตัว และผลงานจำนวน 1 ชุด มาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเมื่อได้รับแจ้งมติจากสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการแล้ว ข้าพเจ้ายินดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย  
ทักษิณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้สมัคร

วันที่ ...../เดือน...../ ๒๕๖๐

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖  
แบบเสนอชื่อ



เอกสารแนบท้าย

หมายเลข ๖

แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
เรียน ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทะเบียนลงชื่อผู้เข้าประชุม

๒) แบบประวัติส่วนตัวและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(ระบุชื่อการประชุม).....

ในการประชุมครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ .....

มีมติเสนอชื่อ.....

เพื่อเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการมหาวิทยาลัย  
ทักษิณ โดยมีเหตุผลในการเสนอชื่อดังนี้

.....  
.....  
.....

มีมติไม่เสนอชื่อ โดยมีเหตุผลดังนี้

.....  
.....  
.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ...../เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๗  
แบบประวัติและผลงานใช้สำหรับสมัคร



เอกสารแนบท้าย

หมายเลข ๗

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานใช้สำหรับสมัคร

---

คำอธิบาย

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

ส่วนที่ ๒ ประวัติการทำงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการ  
ชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (นางสาวจินตนา นาคจินดา) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๘๑๕๕๙ ๐๕๕๑ หรือ  
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๖๓๖

แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน

ติดรูปถ่าย  
๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว

ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

๑.๑ ชื่อ - สกุล

นาย/นาง/นางสาว.....

ตำแหน่งทางวิชาการ.....

๑.๒ เกิดวันที่..... เดือน ..... พ.ศ. .... อายุ ..... ปี

๑.๓ ศาสนา .....

๑.๔ สถานภาพครอบครัว

โสด

อื่น ๆ .....

สมรส

๑.๕ สถานที่ติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน/หมู่บ้าน.....

เลขที่..... หมู่ที่ ..... ซอย ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอเมือง/แขวง ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

โทรศัพท์ ..... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .....

โทรสาร ..... E-mail .....

Instagram ..... Facebook .....

Twitter .....

๑.๖ ประวัติทางการศึกษา (เริ่มตั้งแต่มัธยมปลาย)

วุฒิการศึกษา/สาขา	ปี พ.ศ.	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา







### ๒.๔.๓ ความเชี่ยวชาญ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### ๒.๕ ผลงาน

#### ๒.๕.๑ ผลงานทางวิชาการ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

#### ๒.๕.๒ ผลงานวิจัย

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

๒.๕.๓ งานประดิษฐ์คิดค้น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒.๕.๔ นวัตกรรม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒.๕.๕ ผลงานสร้างสรรค์

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒.๕.๖ ผลงานอื่น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒.๕.๗ ผลงานเด่นที่ประสบผลสำเร็จ

---

---

---

---

---

๒.๖ รางวัลเกียรติยศและรางวัลที่ได้รับยกย่อง

---

---

---

---

---

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครเป็นจริงทุกประการ และขอยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
- (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- (๔) เป็นผู้ทรงคุณธรรมและมีจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
- (๕) เป็นผู้แทนของส่วนงานที่สามารถประสานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสมศักดิ์ศรี

- (๖) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศตนให้แก่กิจการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติงาน

ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานได้เต็มเวลา

- (๗) เป็นผู้ที่มีความสนใจและเห็นความสำคัญของงานบริหารส่วนงานที่รับผิดชอบและสามารถบริหารจัดการส่วนงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยกำหนด

- (๘) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านอื่น โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถด้านการบริหาร

ด้านบุคลิกภาพ ด้านสุขภาพ

- (๙) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

- (๑๐) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือมีสภาพจิตไม่ปกติ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๑๑) ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

(๑๒) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ

(๑๓) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๑๔) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

(๑๕) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย

(๑๖) ไม่เป็นผู้เคยทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

(๑๗) ไม่เป็นผู้ที่ทำการใดที่มีประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ

(๑๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๑๙) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ผู้สมัคร

วันที่ .....เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๘  
แบบประวัติและผลงานใช้สำหรับเสนอชื่อ



เอกสารแนบท้าย

หมายเลข ๘

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานใช้สำหรับเสนอชื่อ

.....

### คำอธิบาย

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

ส่วนที่ ๒ ประวัติการทำงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการ  
ชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (นางสาวจินตนา นาคจินดา) หมายเลขโทรศัพท์

๐ ๘๑๕๕๙ ๐๕๙๑ หรือโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๖๓๖

## แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน

ติดรูปถ่าย

๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว

### ส่วนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว

๑.๑ ชื่อ - สกุล

นาย/นาง/นางสาว.....

ตำแหน่งทางวิชาการ.....

๑.๒ เกิดวันที่..... เดือน ..... พ.ศ. .... อายุ ..... ปี

๑.๓ ศาสนา .....

๑.๔ สถานภาพครอบครัว

โสด

อื่น ๆ .....

สมรส

๑.๕ สถานที่ติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน/หมู่บ้าน.....

เลขที่..... หมู่ที่ ..... ซอย ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอเมือง/แขวง ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

โทรศัพท์ ..... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .....

โทรสาร ..... E-mail .....

Instagram ..... Facebook .....

Twitter .....

๑.๖ ประวัติทางการศึกษา (เริ่มตั้งแต่มัธยมปลาย)

วุฒิการศึกษา/สาขา	ปี พ.ศ.	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ส่วนที่ ๒ ประวัติการทำงาน

๒.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.....  
เงินเดือน..... สังกัด.....  
อายุงาน ..... ปี

๒.๒ หน้าที่อื่น ๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน (ภาครัฐ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒.๓ หน้าที่อื่น ๆ ที่สำคัญในปัจจุบัน (ภาคเอกชน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



๒.๔.๑ ประสบการณ์ในการทำงาน

วัน/เดือน/พ.ศ. - วัน/เดือน/พ.ศ.

ประสบการณ์

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

๒.๔.๒ ประสบการณ์อื่น

วัน/เดือน/พ.ศ. - วัน/เดือน/พ.ศ.

ประสบการณ์

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

๒.๔.๓ ความเชี่ยวชาญ

๒.๕ ผลงาน

๒.๕.๑ ผลงานทางวิชาการ

๒.๕.๒ ผลงานวิจัย

๒.๕.๔ นวัตกรรม

๒.๕.๕ ผลงานสร้างสรรค์

๒.๕.๖ ผลงานอื่น

๒.๕.๗ ผลงานเด่นที่ประสบผลสำเร็จ

.....

.....

.....

.....

.....

๒.๖ รางวัลเกียรติยศและรางวัลที่ได้รับยกย่อง

.....

.....

.....

.....

.....

+

\*\*\*\*\*

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๙  
แบบเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันปฏิบัติการชุมชน  
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฉบับที่ ๑

หมายเลข ๙

แบบเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

---

### คำอธิบาย

แบบเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประกอบด้วย

#### ส่วนที่ ๑ บทวิเคราะห์องค์กร

๑.๑ สภาพแวดล้อมขององค์กร

๑.๒ สภาพการณ์ขององค์กร

ก. สภาพด้านการแข่งขัน

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ)

ส่วนที่ ๒ แนวทางการบริหารสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ระยะ ๔ ปี

ส่วนที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่สำคัญและค่าเป้าหมายในการดำเนินงานสถาบันปฏิบัติการชุมชน  
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ระยะ ๔ ปีการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชน  
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (นางสาวจินตนา นาคจินดา) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๘๑๕๕๙ ๐๕๙๑ หรือ

๐ ๙๔๓๑ ๙๖๓๕

---



๑.๒ สถานการณ์ขององค์กร

ก. สภาพด้านการแข่งขัน

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



ส่วนที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่สำคัญและค่าเป้าหมายในการดำเนินงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา  
แบบบูรณาการ ระยะ ๔ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

ตัวบ่งชี้ที่	ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘	ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)			
		๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
๑. พันธกิจหลัก (ใช้ตัวบ่งชี้ของส่วนงานปี 2559)					
พันธกิจที่ ๑ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจากวิถีชีวิตจริงในชุมชนให้กับนิสิตให้มีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีปัญญา พัฒนาตนเองและสังคม” สนองตอบพันธกิจการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ					
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้	ระดับ ๕				
พันธกิจที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	ระดับ ๓				
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ การพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ วิถียั่งยืน	n/a				
พันธกิจที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการสถาบันให้มีสมรรถนะสูง โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร					
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ คะแนนประเมินคุณภาพส่วนงาน	๔.๓๓				
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ค่าดัชนีความสุขของบุคลากร	๓.๕๐				
๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๗					
๒.๑ การพัฒนาพันธกิจ/กระบวนการที่เกี่ยวข้องตามแนวทาง EdPEx เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx ในระดับมหาวิทยาลัย	๔ ข้อ				
๒.๓ จำนวนชุมชน/เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างปัญญาด้วยกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	๔ ชุมชน				
๒.๔ การหารายได้จากบริการวิชาการ	๑๑,๐๐๐ บาท				

ตัวบ่งชี้ที่	ผลการ ดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘	ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา)			
		๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
๓. จุดเน้น/ยุทธศาสตร์ของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ การศึกษาแบบบูรณาการ					
๓.๑ .....					
๓.๒ .....					
๓.๓ .....					
๓.๔ .....					
๔. อื่น ๆ					
๔.๑ .....					
๔.๒ .....					
๔.๓ .....					

.....